




## ผนวก ๘.๑๒

แนบท้าย คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๑๑๐ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘  
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑	แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด - ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งสหกรณ์ จังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริม สหกรณ์เป็นผู้รักษาราชการแทน	- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๓๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา ๔๗	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด
๒	๒.๑ อนุมัติโครงการหรือหลักสูตร การฝึกอบรม และการอนุมัติการเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.๒ อนุมัติการจัดประชุมภายในประเทศ ที่เป็นการจัดสัมมนา การประชุม และการ ฝึกอบรมข้าราชการหรือลูกจ้างในสังกัด ซึ่งลักษณะเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ อนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุม ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ ข้อ ๑๘ ๒.๓ การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๕ ๒.๔ อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 	- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๓๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบสำนักนาย กรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ ให้เดินทางไปราชการและ การจัดประชุมของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๓	การเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน	- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๖๔๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลลูกจ้างให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๔๔	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน
๔	การดำเนินการทางวินัยลูกจ้างประจำในสังกัดบริหารราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัด และราชการบริหารส่วนภูมิภาค - สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง - พิจารณาดำเนินการทางวินัย <u>ยกเว้น</u> ในการพิจารณาดำเนินการวินัยขั้นตอนสุดท้าย ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเป็นประการใดแล้วรายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วย	- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๖๔๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลลูกจ้างให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน
๕	การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ๕.๑ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ การลงนามในสัญญาจ้าง คำสั่งจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ การอนุญาตลาออกจากการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย และการดำเนินการอื่นเกี่ยวกับพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ซึ่งออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการที่ดำเนินการก่อนวันที่คำสั่งนี้จะมีผลใช้บังคับให้ถือใช้บัญชีรายชื่อนั้นจนกว่าจะสิ้นสุดอายุบัญชี	- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๖๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ซึ่งออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๕ (ต่อ)	<p>ทั้งนี้ ยกเว้น ในการพิจารณาดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และการพิจารณาดำเนินการวินัยขั้นตอนสุดท้าย</p> <p>๕.๒ ออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ</p> <p>๕.๓ ออกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ</p> <p>๕.๔ การบริหารวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ ๔ ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายนของปี</p>	<p>คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔๐๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ และการบริหารวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ</p>	<p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>สหกรณ์ จังหวัดลำพูน</p> <p>สหกรณ์ จังหวัดลำพูน</p>
๖	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ทรัพย์สินที่จำนองตั้งอยู่ตามแต่กรณี คือ</p> <p>- การรับจำนอง การบังคับจำนอง การถอนจำนอง หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้กู้ยืมไปจากกรมส่งเสริมสหกรณ์</p>	<p>- หนังสือมอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กข ๑๑๑๕/๙๒๐๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘</p>	-	<p>สหกรณ์ จังหวัดลำพูน</p>
๗	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ</p> <p>- การลงนามในหนังสือกู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ ในฐานะผู้ให้กู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กับสถาบันเกษตรกร</p>	<p>- หนังสือมอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กข ๑๑๐๕/๘๖๙๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙</p> <p></p>	-	<p>สหกรณ์ จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๘	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ</p> <p>- มีอำนาจในการดำเนินคดีทั้งปวงแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในคดีแพ่งคดีอาญา คดีล้มละลาย จนเสร็จสิ้นคดี ส่วนในคดีปกครองให้ดำเนินคดีเฉพาะที่เกี่ยวกับเงินกองทุนต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นโจทก์ฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดีจนเสร็จสิ้นคดี รวมทั้ง ให้มีอำนาจในการร้องทุกข์กล่าวโทษ ถอนคำร้องทุกข์ในคดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นโจทก์ยื่นฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะไต่ยื่นฟ้องหรือถูกฟ้องในนามกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในนามอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้มีอำนาจลงนามในหนังสือแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างคดีในคดีทั้งปวง รวมถึงการมอบอำนาจให้พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใดไปในทางจำหน่ายสิทธิได้ด้วย เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งร้องขอ การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ หรือฎีกาหรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ตลอดจน ให้มีอำนาจในการรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม และรับเอกสารคืนจากศาล แต่งตั้งตัวแทนช่วงในการรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม และรับเอกสารคืนจากศาล จนถึงให้ดำเนินการในการบังคับคดีทั้งปวงจนเสร็จสิ้น</p> 	<p>- หนังสือมอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๕/๕๒๗๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p>	-	<p>สหกรณ์ จังหวัดลำพูน</p>

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๙	<p>การดำเนินการตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ดังนี้</p> <p>(๑) อนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรกรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดชำระหนี้รับชำระหนี้เงินกู้ยืม ฟ้องคดีและการอื่น ๆ อันจำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินคดี ซึ่งรวมทั้งการแต่งตั้งทนายความด้วย ต่อกลุ่มเกษตรกรที่กู้ยืมเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดสัญญากู้ยืม</p>	<p>- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๓๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์</p>	-	<p>สหกรณ์ จังหวัดลำพูน</p>
๑๐	<p>มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อดำเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการลำไย ปี ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขผ่อนปรนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด โดยไม่จำกัดวงเงินกู้ยืม ภายในเขตจังหวัดของตนที่มีหน้าที่รับผิดชอบแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ จนเสร็จการ และมีอำนาจ ดังนี้</p> <p>๑) อนุญาตให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขผ่อนปรนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไปบริหารจัดการลำไย ปี ๒๕๕๘</p> <p>๒) ลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน ในฐานะผู้ให้ กู้ รวมทั้งขยายระยะเวลาการชำระหนี้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร</p>	<p>- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๔๗๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด่วนที่สุดที่ กษ ๑๑๑๐/๘๐๑๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙</p>	-	<p>สหกรณ์ จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๐ (ต่อ)	<p>๓) ทำนิติกรรมจดทะเบียนรับจำนอง และไถ่ถอน จำนองทรัพย์สินและอื่นๆ</p> <p>๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดชำระหนี้ รับชำระหนี้เงินกู้ยืม ฟ้องคดี และการอื่นๆ อันเป็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีซึ่งรวมทั้งการแต่งตั้งทนายความด้วยต่อสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ที่กู้ยืมเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดสัญญาเงินกู้ยืมเงิน</p>			สหกรณ์ จังหวัดลำพูน
๑๑	<p><u>การบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์</u></p> <p>๑) อนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สัญญาละ ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ ที่ได้กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามที่โครงการกำหนด</p> <p>๒) อนุมัติให้ผ่อนผัน ขยายเวลาการชำระหนี้ และ/หรือการงดคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย และอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะสัญญาเงินกู้ที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการชำระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ</p> <p>๓) การอนุมัติให้ไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เฉพาะหนี้ที่มีทุนทรัพย์พิพาท ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ</p> <p>๔) อนุมัติให้ลดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะหนี้ที่มีต้นเงินกู้คงเหลือ ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ</p>	- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๑๗๓ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	- ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน



ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๑ (ต่อ)	๕) อนุญาตให้สหกรณ์ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์กู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น รวมทั้งอนุญาตให้สหกรณ์ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินจำนอง ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ			สหกรณ์ จังหวัดลำพูน
๑๒	มีอำนาจแต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานในระบบ (Company User) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ที่เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทุกประเภทสำหรับหน่วยเบิกจ่ายในราชการบริหารส่วนภูมิภาค	คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๑๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องมอบอำนาจการแต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานในระบบ (Company User) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)	- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน
๑๓	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ การสำรวจ การออกแบบรูปรายการก่อสร้างโดยละเอียด การกำหนดจำนวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคาตลอดจนการดำเนินการจัดหาให้รับผิดชอบควบคุมดูแลในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความจำเป็นเหมาะสมอย่างโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔	คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๒๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหารงบประมาณ	- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๔	การบริหารงบประมาณ ภายใต้แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ เฉพาะกรณีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานแล้ว เฉพาะรายการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้อำนาจหน่วยงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปดำเนินงาน กิจกรรมหรือโครงการเพิ่มเติม โดยให้ถัวจ่ายกันได้ ภายใต้แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ และงบรายจ่ายเดียวกัน ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสำคัญท้ายแผนปฏิบัติงาน ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๒)	คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๒๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหารงบประมาณ	- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน
๑๕	การอนุมัติโอนกลับเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเงินงบประมาณเบิกแทนกัน	คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๒๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหารงบประมาณ	- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน
๑๖	อนุมัติให้กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและตลาดได้ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	- หนังสือมอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๕/๑๓๓๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕	-	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน
๑๗	ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม เร่งรัดชำระหนี้ รับชำระหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มเกษตรกร	- หนังสือมอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๕/๑๓๓๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 	-	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน



ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๘	มอบอำนาจอนุญาตขยายเวลาผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและตลาดได้ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และภายในระยะเวลาโครงการที่ได้รับการขยาย	- หนังสือ มอบ อำนาจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๕/๑๓๓๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕	-	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน
๑๙	มอบอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินจ่ายขาดตามที่ได้รับจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบโครงการเพื่อนำไปดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	- หนังสือ มอบ อำนาจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๕/๑๓๓๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 	-	สหกรณ์ จังหวัดลำพูน